

คู่มือออนไลน์

(11 มีนาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

เมื่อคิดแต่จะรวย แต่ไม่คิดว่า ควรจะทำอะไรถึงจะรวย โอกาสรวยก็น้อย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณชัยเดช เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2538 เวลา 02.00 น. กทม เพศชาย

คำถามแรก จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีไหม

เป็นคำถามแนวเดียวกันกับของคุณณัฐภาส ที่ผมได้ตอบไปในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งผมคิดว่า น่าจะเป็นคำถามของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้

จึงขอให้คุณชัยเดช ลองกลับไปอ่านคำพยากรณ์ของผมในสัปดาห์ที่แล้ว ที่เขียนเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับคำว่า “ความรวย” คุณครับ

เรื่องการเงินของคุณนั้น ผมขอพยากรณ์ว่า คุณน่าจะมีเงินใช้จ่ายได้อยู่ คงไม่ขาดสน แต่ก็ดูเหมือนว่า คุณเองเป็นคนใช้จ่ายเงินเก่งเอาการ ทำให้มีรายจ่ายค่อนข้างมาก บางครั้งอาจทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินได้เช่นกัน

หรือพูดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือ คุณเองจะเป็นผู้ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์ของตัวเอง

นอกจากนี้ ก็ขอเตือนให้คุณระวังเรื่องที่มีผู้อื่นจะทำให้เสียทรัพย์ ผู้อื่นจะทำให้เดือดร้อน หรือ ถูกผู้อื่นหลอกหลวงทำให้เสียทรัพย์ด้วย หรือ อาจจะถูกบิรวาร ลูกน้อง หลอกหลวงทำให้เสียทรัพย์ หรือ ถูกโกงได้ คุณต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

จึงขอแนะนำไม่ให้ผู้อื่นยืมเงิน หรือ คุณไปเป็นผู้ค้ำประกันคนอื่น หรือ เล่นแชร์ โอกาสจะเป็นหนี้สูญ หรือ ถูกเบี้ยวหนี้เป็นไปได้สูง

คำถามที่สอง จะประสบความสำเร็จในช่วงใดของชีวิต

เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคำถามข้อนี้ ต่อเนื่องจากคำถามข้อที่หนึ่งว่า จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไหม แต่คุณกลับไม่ถามเลยว่า ควรจะประกอบอาชีพในแนวทางไหนถึงจะรวย

นอกจากนี้ คุณไม่ได้บอกมาด้วยว่า กำลังศึกษาในสาขาวิชาอะไรอยู่ หรือ หากคุณเรียนจบแล้ว กำลังทำงานอะไรอยู่ แต่คุณถามเพียงว่า จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไหม

เพราะหากเรามองชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ ผสมผสานกับโหราศาสตร์ เราควรทำงานที่ สอดคล้องต้องกันกับดวงดาวที่สนับสนุนชะตาชีวิตของเรา ซึ่งจะเป็นงานที่เราชอบและถนัด และ ต้อง ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้หลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะ เป็นหลักทางด้าน การบริหาร กิจการ บริหารการเงิน บริหารการบัญชี และ บริหารลูกน้องบริหาร

และต้องหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของดวงชะตาให้มากที่สุด อะไรที่เป็นจุดอ่อนของดวงชะตา ก็อย่าทำ หรือ ให้ใช้ความระมัดระวังในการทำให้มาก

แม้คุณไม่ถามมา ผมคิดว่าควรจะบอกไปว่า อาชีพการงานที่น่าจะเหมาะกับคุณก็คือ งานที่จะต้อง เข้าสังคม พบปะผู้คนมากๆ ใช้การเจรจา การพูดคุย ไม่ว่าจะ เป็นนายหน้า เซลล์แมน เหล่านี้เป็นต้น

โอกาสที่ดีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ใกล้ที่สุดก็คือประมาณกลางปีพ.ศ. 2561 ไปแล้ว หากคุณทำช่วงเวลา ที่ว่านี้ให้สำคัญที่สุด ผลที่ดีที่สุด ก็น่าจะทำให้การเงินในอนาคตของคุณดีด้วย

ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับ

คำถามสุดท้าย เรื่องที่ต้องระมัดระวัง หรือ ตำแหน่งดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณมีอะไรบ้าง แล้ว มีทางแก้ไขได้หรือไม่

สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือ โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับ กระดูก โดยเฉพาะตรงบริเวณบั้นเอว หรือ กระดูกสันหลัง รวมถึง เส้นเอ็นต่างๆด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ และ ระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร

โรคเหล่านี้ อาจจะไม่แสดงในช่วงเวลานี้ เพราะคุณอายุยังน้อย ยังแข็งแรงอยู่ แต่ขอให้เก็บไว้ เป็นข้อเตือนใจเมื่อยามที่คุณอายุมากขึ้นแล้ว เพื่อไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคเกี่ยวกับอวัยวะเหล่านี้ต่อไป

และสุดท้ายที่ต้องเตือนก็คือ ชีวิตคู่ที่ต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่ง จนอาจจะเกิดการแตกแยก หย่าร้างได้

ขอให้คุณชัชเวช โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ชัชเวช ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณ NINE ONE ONE ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

